
รายงานการประชุม สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันพฤหสับดีที ่๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชมุ ๑ สํานักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

………………………………………………… 
ผู้มาประชุม 

๑. นางนิภา    โสภาสัมฤทธ์ิ  ประธานสภาวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมย่ีสุ่น  รองประธานกรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์คณพล  จันทน์หอม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์จินตนา   สายทองคํา  กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ  คงถาวร   กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธ์ิ  เลขานุการ 
๘. นางฐาปนีย์    แทนวันดี  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ Zoom Meeting 
๑. ศาสตราจารย์ชาติชาย   ณ เชียงใหม ่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์ชมนาด    กิจขันธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์ขําคม  พรประสิทธ์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางสาวศิริลักษณ์    ฉลองธรรม  กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน  กรรมการ 
๖. นายทูลทองใจ   ซึ่งรัมย์   กรรมการ 
๗. นายศิวพงศ์    ก้ังสกุล   กรรมการ 
๘. นายลิขิต   สุนทรสุข  กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภูมิภักด์ิ   กรรมการ 
๑๐. นายจรัญ    หนองบัว  กรรมการ 
๑๑. นางศุภรัตน์    ทองพานิชย์  กรรมการ 
๑๒. นางสาวคองศิลป์   อุ่นน้อย   กรรมการ 
๑๓. นายปรเมศวร์    โพธ์ิคล้าย  กรรมการ 
๑๔. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ   กร่างสะอาด  กรรมการ 
๑๕. นางสาวศุทธิมาส   คําดี   ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 



ผู้ไม่เข้าประชมุ เน่ืองจากติดภารกิจ 
๑. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์   กุญแจทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์อมรา   กล่ําเจริญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์มานพ   วิสุทธิแพทย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนีนาฏ  ณ สุนทร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์วรินทร์พร   ทับเกตุ   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๒. นางสาวสาริศา   ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๓. นายปรเมศวร์   พืชผักหวาน  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๔. นางสาวกีรตยา    สุนทรชาตะพงศ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๕ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ประธานกรรมการ นําเรียนกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรื่องการแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการตัวแทนจากผู้บริหาร แทนตําแหน่งที่ว่างจํานวน ๓ รายคือ  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ภูมิภักด์ิ  ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
๒. นายทูลทองใจ  ซึ่งรัมย์  ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด  ฆังคะมะโน  คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
มติสภาวิชาการ     รับทราบ 

 
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ  

     ๑.๒.๑ ขออนุญาตผู้ที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์ เลขานุการ  ขออนุญาตผู้ที่ไม่ได้เป็น
กรรมการเข้าร่วมประชุม จํานวน ๔ ราย ดังน้ี 

๑. รองศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๒. นางสาวสาริศา  ประทีปช่วง    ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๓. นายปรเมศรว์ พืชผักหวาน        นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๔. นางสาวกีรตยา  สุนทรชาตะพงศ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

มติสภาวิชาการ   อนุญาต 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ 



  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 
ข้อเท็จจรงิ 

   การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม 
๒๕๖๔ เป็นการประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๕ การประชุมสภาวิชาการ ให้นําข้อบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน มาใช้บังคับใช้โดย
อนุโลม ข้อ ๖ (๒) “เลขานุการมีหน้าที่จัดทํารายงานการประชุม” และข้อ ๑๙ “กรรมการมีสิทธิแก้ไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมให้ตรงตามที่กล่าวไว้ในการประชุมได้ การจะให้แก้ไขหรือไม่น้ัน สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะ
พิจารณาหรือวินิจฉัยช้ีขาด” 
 
 
 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
มติสภาวิชาการ  รับรองรายงานการประ ชุมสภา วิชาการ  ครั้ งที่  ๙ /๒๕๖๔                

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑ การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศิลปศึกษาและวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 

    ข้อเท็จจริง 
ด้วยคณะศิลปศึกษาและวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เน่ืองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเดิมถึงแก่กรรม และหลักสูตรได้รับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

คณะศิลปศึกษา 
๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาดนตรี

ศึกษา 
๑) นายบัณฑิต กลิ่นสุคนธ์ ตําแหน่งอาจารย์ เป็น นายวัชรากร บุญเพ็ง ตําแหน่งอาจารย์  

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
๑. หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาศิลปะดนตรีและ         

การแสดงพื้นบ้าน 
 ๑) นายญาณเวทย์ เหมือนพร้อม ตําแหน่งครู เป็น นายณัธพล ยะปะตัง ตําแหน่งอาจารย์ 



๒) นางสาวธารีพร สังฆมรรธร ตําแหน่งครู เป็น นายสันติ ยศสมบัติ ตําแหน่งอาจารย์ 
๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชา

นาฏศิลป์ศึกษา 
๑) นายธราดล ชัยเดชโกสิน ตําแหน่งครู เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี จันทมิไซย 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๒) นางสาวสุภาพร คํายุธา ตําแหน่งครู เป็น นางสาววิภาพร ฝ่ายเพีย ตําแหน่งอาจารย์ 

๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
๑) นางวาสนา ซึ่งรัมย์ ตําแหน่งครู เป็น นายทัตพล ชูเชิด ตําแหน่งอาจารย์  
๒) นายนัติเทพ การิเทพ ตําแหน่งครู เป็น ว่าที่ร้อยตรีรัฐสินธ์ุ ชมสูง ตําแหน่งอาจารย์ 
๓) นางสาวศิริวรรณ จันทร์สว่าง ตําแหน่งครู เป็น นายอิศรฉัตร พันธ์ไชย ตําแหน่งอาจารย์ 

เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
 
 
ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา คณะศิลปศึกษา และหลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการ
แสดงพ้ืนบ้าน และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ 

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ประธานกรรมการ  แจ้งว่า สถาบันฯ ตระหนักถึงความห่วงใยของ
กรรมการสภาวิชาการ รวมถึงกรรมการสภาสถาบันในเร่ืองดังกล่าวน้ี สถาบันจึงบรรจุเป็นวาระสืบเน่ืองของการ
ประชุมผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือน ทําให้มีความคืบหน้าโดยตลอด ทั้งน้ี สถาบันจะเร่งดําเนินการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาให้เร็วที่สุดและครบทุกวิทยาลัย 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
๑. นางสาวธารีพร สังฆมรรธร ตามเอกสารประกอบการประชุมระบุว่าเป็น ตําแหน่งครู    

ขอให้สถาบันช่วยตรวจสอบข้อมูลอีกคร้ังว่าถูกต้องหรือไม่ มีตําแหน่งเป็นครูหรืออาจารย์ 
นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า นางสาวธารีพร  สังฆมรรธร          

จบปริญญาโท แต่เป็นอาจารย์อัตราจ้าง ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ จึงขอเปลี่ยนเป็นนายสันติ ยศสมบัติ แทน 
    มติสภาวิชาการ   เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาดนตรีศึกษา     
คณะศิลปศึกษา และหลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดง
พ้ืนบ้าน และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ 

 



๓.๒ การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) 
 ข้อเท็จจริง 
    ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลโครงการบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบผู้สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ได้ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบนักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย            
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๒ ราย ได้แก่ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ๑ ราย และหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จํานวน ๑ ราย ได้รับการอนุมัติจบการศึกษาตามหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ .... เดือน............... ๒๕๖๔ โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของผู้สําเร็จการศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิต  
พัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑๐  
    ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบและตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) จํานวน ๒ ราย 

มติสภาวิชาการ   เห็นชอบ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) จํานวน ๒ ราย 

 
 
 
 

๓.๓ การพิจารณาคุณสมบติัของผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพ
ครู ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ข้อเท็จจรงิ     
    ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลโครงการบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบผู้สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ได้ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบนักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย              
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๔๗ ราย ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ได้รับการอนุมัติจบ
การศึกษาตามหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ..... เดือน............. ๒๕๖๔ โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของผู้สําเร็จ
การศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑๐  

   ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบและตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๔๗ ราย 
มติสภาวิชาการ   เห็นชอบ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต วิชาชีพครู ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๔๗ ราย 
 

๓.๔ การพิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับพืน้ฐานวิชาชีพและระดับอาชีวศกึษา ประจําปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 



  ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ
และระดับอาชีวศึกษาเป็นประจําทุกปี ในหน่วยงานท่ีจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
ระดับอาชีวศึกษา โดยมีผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓.๔ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์วรินทร์พร  ทับเกตุ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้นําเสนอผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี   
 ๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
      ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กําหนดให้หน่วยงานในสังกัด         
ที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาพ้ืนฐานวิชาชีพ ประกอบด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปทั้ง ๑๒ แห่ง ดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ สถาบันบัณฑิต    
พัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบไปด้วย 
    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
     มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
    มาตรฐานที่ ๔ อัตลักษณ์ผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ของสถานศึกษาในสังกัด ๑๒ แห่ง ดังน้ี  
  ๑) ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม จํานวน ๖ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัย
นาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และ 
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
   ๒) ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ จํานวน ๖ แห่ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ วิทยาลัย
นาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และ
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

   และมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
  ๑. ควรถอดบทเรียนการดําเนินงานของวิทยาลัยแต่ละแห่ง 
  ๒. มาตรฐานที่ ๑ และ ๒ ประเด็นของการพัฒนาครูผู้สอน ควรจัดทําเป็นแผนพัฒนา       
ซึ่งสามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิทยาลัยแต่ละแห่ง รวมถึงมีระบบกลไก การกํากับติดตามการดําเนินงาน
ด้วย ในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน สถาบันฯ ต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้งว่า โดยแท้จริงแล้ววิทยาลัย
แต่ละแห่งต้องการความช่วยเหลือเรื่องใดบ้าง ซึ่งความต้องการความช่วยเหลือในแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันได้ 
เน่ืองจากบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละวิทยาลัย 



  ๓. มาตรฐานที่ ๔ ควรจัดทําเป็นกรอบการดําเนินการพัฒนา โดยนําเอกลักษณะแนวปฏิบัติ
ที่ดี (best pratice) ของวิทยาลัยแต่ละแห่งมาแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ร่วมกัน 
  ๔. เมื่อผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเย่ียม เหตุใดจึงยังมีข้อควรปรับปรุงอีก 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมย่ีสุ่น รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า สําหรับการ
พัฒนาทางวิชาการสถาบันฯ มีกําหนดจัดอบรมการทําผลงานวิจัย ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ น้ี โดยได้
เรียนเชิญศาสตราจารย์ปรีชา  เถาว์ทอง เป็นวิทยากร และศาสตราจารย์ ดร.อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ ซึ่งสถาบันฯ 
รับทราบปัญหาและจัดหาแนวทางพัฒนาครูผู้สอนอยู่ แต่เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ต้องจัดการเรียน     
การสอนแบบออนไลน์ จึงยังคงเป็นจุดบกพร่องและยังต้องวิเคราะห์ลึกซึ้งในแต่ละวิทยาลัยด้วยว่า จะพัฒนา
ครูผู้สอนในแต่ละแห่งอย่างไร 
  ๕. ในการนําเสนอผลการประเมินระดับพ้ืนฐานต่อสภาสถาบันเพ่ือรับทราบนั้น ขอให้
นําเสนอโดยจําแนกเป็นกลุ่มๆ และให้นําเสนอข้อเท็จจริงว่ามีประเด็นใดที่ยังต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุงอยู่ใน
กลุ่มน้ันๆ 
  มติสภาวิชาการ   ให้นําเสนอผลการประเมินระดับพ้ืนฐานวิชาชีพต่อสภาสถาบัน โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ กลุ่มคือ ๑) กลุ่มที่มีผลยอดเย่ียมและแนวทางการพัฒนา ๒) กลุ่มที่มีผลดีเลิศและแนวทางการปรับปรุง 

  ๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา 
      ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กําหนดให้หน่วยงานในสังกัด          
ที่จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา ประกอบด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปทั้ง ๑๒ แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป     
๓ แห่ง ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิต       
พัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบไปด้วย 
      มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาศิลปกรรมที่พึงประสงค์ 

      มาตรฐานที่ ๒ การจัดการศึกษาศิลปกรรม 
     มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
     มาตรฐานที่ ๔ อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓    
ของสถานศึกษาในสังกัด ๑๕ แห่ง ดังน้ี  
 ๑) ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเย่ียม จํานวน ๗ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัย
ช่างศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัย  
นาฏศิลปสุโขทัย และวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
  ๒) ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ จํานวน ๖ แห่ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัย
นาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ และ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  ๓) ผลการประเมินอยู่ในระดับดี จํานวน ๒ แห่ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี และวิทยาลัย
นาฏศิลปนครราชสีมา 



  และมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
 ๑. มีข้อสังเกตว่า ผลการประเมินของวิทยาลัยนาฏศิลปสองแห่ง คือ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ผลการประเมินอยู่ในระดับดี อันเน่ืองมาจากนําตัวหารบางตัวที่ยังไม่
ถึงกําหนดเวลามาคิดคํานวณ จึงส่งผลให้คะแนนท่ีได้รับมีความแตกต่างจากวิทยาลัยแห่งอ่ืนน้ัน สถาบันฯ ได้มีการ
ทักท้วงแล้วหรือไม่ ทั้งน้ี ยังมีความเห็นเพ่ิมเติมว่าควรมีการปรับแก้ไขผลการประเมินก่อนนําเสนอต่อสภาสถาบัน 
 นายปรเมศวร์  พืชผักหวาน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
องค์ประกอบผู้ประเมินในระดับอาชีวะศึกษาประกอบด้วย ๑. ผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นประธาน ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ๑ รายเป็นกรรมการ และ ๓.อาจารย์ในวิทยาลัย ๑ ราย เป็นกรรมการและเลขานุการ เน่ืองจากวิทยาลัย
เพ่ิงจะเปิดหลักสูตรอาชีวะได้ประมาณ ๒ ปี ตัวช้ีวัดบางตัวยังไม่ถึงรอบการประเมิน เช่นผู้สําเร็จการศึกษาที่มี   
งานทํา ผู้ประเมินบางท่านอาจเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาคิดก็จะตัดทิ้ง ไม่นํามาเป็นสัดส่วนในการคิดคํานวณค่าคะแนน 
แต่ผู้ประเมินบางท่านอาจจะเห็นว่าเป็นตัวช้ีวัดที่ปรากฏอยู่ก็จะนํามาเป็นสัดส่วนในการคิดค่าคะแนน จึงทําให้เกิด
เป็นช่องว่างระหว่างคะแนนมาก 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ภูมิภักด์ิ  ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ช้ีแจงว่า 
วิทยาลัยยึดถือตามข้อกําหนดในคู่มือการประเมินซึ่งระบุว่าตัวช้ีวัดมีอยู่ ๑๖ ตัว แต่มีตัวช้ีวัดบางตัว เช่น การสอบ 
V-net การทํางานของผู้สําเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษายังไม่จบจึงไม่มีคะแนนในส่วนน้ี ดังน้ันเมื่อไม่มีเอกสาร       
จะยืนยันว่าให้สามารถตัดตัวช้ีวัดออกและลดตัวหารลงได้ ผู้ประเมินจึงดําเนินการตามตัวช้ีวัดของคู่มือซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมิน และเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในระดับที่รับได้  
 ๒. ควรจัดต้ังคณะกรรมการ ๑ ชุด สําหรับกลั่นกรองผลการประเมินคุณภาพและพิจารณา
แนวทางการพัฒนา ทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ก่อนที่จะนําผล
การประเมินเสนอต่อสภาวิชาการและสภาสถาบัน 
 มติสภาวิชาการ   เห็นชอบให้สถาบันจัดทําบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการว่า
จะใช้ตัวช้ีวัดใดบ้างในการเมินทุกคร้ัง จากน้ันให้วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
ดําเนินการประสานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมิน ให้ทราบถึงหลักการของสถาบันและปรับแก้ไขผลการประเมิน
ตามตัวช้ีวัดที่สถาบนัแจ้งให้ทราบ และให้จัดต้ังคณะกรรมการติดตามผลการประเมินคุณภาพ 
  
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์  เลขานุการ  ขออนุญาตที่ประชุมนําระเบียบวาระ
การประชุมที่ ๔.๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อน 
 มติสภาวิชาการ   อนุญาต 
 
  ๔.๒ - ร่าง - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การขยายเวลาการสําเร็จการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ..... 



 ข้อเท็จจริง 
 ตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๔๐๔.๒/ว ๒๐๗๑๒ 
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งเร่ือง การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเน่ืองมาจาก การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบในหลักการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา  
การขยายระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับ สําหรับนิสิต
นักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่กําหนด ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ออกไปอีก ๑ ปีการศึกษา โดยให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยาย
ระยะเวลาการศึกษาดังกล่าวโดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา  
 ในการน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาในกรณี
ดังกล่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ได้ยก - ร่าง - ประกาศสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. …. เรียบร้อยแล้ว 
 ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ - ร่าง - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
เรื่อง การขยายเวลาการสําเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาอันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. .... 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
 ๑. ในร่างประกาศข้อที่ ๑ การขยายเวลาให้นักศึกษาที่มีระยะเวลาครบตามท่ีกําหนดในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ น้ัน สําหรับผู้ที่เคยได้รับการขยายเวลามาแล้วในรอบที่ ๑ สามารถขยายเวลาได้อีกหรือไม่ หาก
ขยายเวลาได้อีกจะส่งผลกระทบในเรื่องของการคุมวิทยานิพนธ์ เน่ืองจากนักศึกษาไม่สําเร็จตามระยะเวลา ทําให้
อาจารย์ที่ควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ไม่สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้เน่ืองจากเกินจากจํานวนที่กําหนดไว้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมย่ีสุ่น  รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า การขยายเวลา
ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น่าจะมีปัญหา อาจจะต้องถามทางโครงการบัณฑิตเพราะว่ามีนักศึกษาปริญญาโทที่
จะครบในปีการศึกษา ๒๕๖๔ แต่เป็นนักศึกษาที่ได้รับการขยายเวลามาแล้วจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยหรือไม่ 
 นางสาวสาริศา  ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดี ช้ีแจงว่า ในส่วนของโครงการบัณฑิตศึกษา 
มีนักศึกษาที่ได้รับการขยายเวลามาจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักศึกษา สาขาดนตรี สอบจบครบตามท่ีได้ขยายเวลา
หมดแล้ว เหลือแต่นักศึกษา สาขานาฏศิลป์อีกจํานวน ๗ – ๘ ราย ขณะนี้อาจารย์ประจําสาขานาฏศิลป์กําลัง
ติดตามและเร่งดําเนินการสอบให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมน้ี  
 รองศาสตราจารย์จินตนา  สายทองคํา  คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ช้ีแจงว่า นักศึกษา
ที่คงเหลืออยู่ ๗ – ๘ คน แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มคือ กลุ่มที่สามารถสอบและจบได้ทันตามระยะเวลา อีกกลุ่มคือ
นักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบ ๓ บท ซึ่งในกลุ่มหลังน้ีพยายามติดตามนัดหมายให้มาสอบ ๓ บท ภายในเดือนมกราคม - 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จากน้ันจะสามารถสอบ ๕ บทได้ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน ซึ่งจะจบทันภายในเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๕ 



 ๒. ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ได้เสร็จทันเวลา หากมาสมัคร
เรียนใหม่โดยขอใช้วิทยานิพนธ์หัวข้อเดิม มีแนวทางช่วยนักศึกษาอย่างไร อาทิเช่น วิชาที่เคยเรียนแล้วยกเว้นหรือ
เทียบเคียงได้หรือไม่  
 
 นางสาวสาริศา  ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดี ช้ีแจงว่า การยกเว้นรายวิชาจะเก่ียวข้อง
กับหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่ ปัจจุบันน้ีหลักสูตรที่ใช้เป็นหลักสูตรใหม่ แต่นักศึกษาที่คงค้างอยู่น้ันจะอยู่ใน
หลักสูตรเก่าซึ่งแตกต่างกันตรงจํานวนหน่วยกิต หากนํามาเทียบเคียงสามารถทําได้ร้อยละ ๓๐ หรือประมาณแค่  
๓ รายวิชา  
 ๓. ในร่างประกาศข้อที่ ๑ ระบุไว้ชัดเจนว่าขยายเวลาให้กับเฉพาะนักศึกษาที่มีระยะเวลา
การศึกษาครบตามท่ีกําหนดในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่วนนักศึกษาที่ครบกําหนดปีการศึกษา ๒๕๖๓ แล้วมีการ
ขยายเวลามาครบในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่สามารถขยายเวลาต่อได้ 
 มติสภาวิชาการ   เห็นชอบ - ร่าง - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การขยายเวลา
การสําเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาอันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
19) พ.ศ. .... 

๔.๑ การประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป 
นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบกําหนดการประชุม

สภาวิชาการครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๒              
ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหน้า)  

มติสภาวิชาการ  ทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น. 
 

นางฐาปนีย์  แทนวันดี   ผู้บันทกึ 
นางสาวศุทธิมาส คําดี   ผู้บันทึก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธ์ิ ผู้ตรวจ 


